
Skólaráð Hofsstaðaskóla 

25. nóvember 2020 kl. 14.30. Fundur haldinn á Google Meet. 
Fundinn sátu:  
Hafdís Bára Kristmundsdóttir, Guðbjörg S. Petersen og Hafrún Lilja Elíasdóttir, Erla Guðmundsdóttir, 
fulltrúi annarra starfsmanna, Kristrún Sigurðardóttir, fulltrúi grenndarsvæðis, Heiða Birna 
Guðlaugsdóttir og Helga Margrét Pálsdóttir, fulltrúar foreldra. Elín Vilhjálmsdóttir og Sindri Gústav B. 
Snævarsson, fulltrúar nemenda. Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri.  
 
Dagskrá:  

• Starfsreglur skólaráðs 2020-2021. Reglurnar voru sendar með fundarboðinu. 
Starfsáætlunin var samþykkt. Vegna Covid er ekki hægt að festa næstu fundi. Það 
verður endurskoðað í byrjun janúar.  

• Starfsáætlun Hofsstaðaskóla. Áætluninni var skilað til skólanefndar í lok september 
án staðfestingar skólaráðs þar sem ekki var búið að skipa í ráðið. Áætlunin send með 
fundarboði tilkynningar. Í starfsáætlun eru upplýsingar um ýmsa þætti í skólastarfinu. 
Hún er birt á vef skólans.  

• Skólastarf á haustönn 2020. Nemendur sögðu frá upplifun sinni af skólastarfinu sem 
hefur á köflum verið mjög skrítið. Þeir segja að þeim hafi þó alltaf liðið vel í skólanum. 
7. bekkur var svo heppinn að komast í skólabúðirnar á Reykjum þar sem þau tóku 
þátt í skemmtilegum verkefnum og kynntust betur innbyrðis. Gönguferðir bekkja í 
íþróttatímum og frímínútum hafi styrkt bekkjarandann og bekkjarfélagar spjallað 
mikið saman. Skólastjóri hrósaði nemendum fyrir þrautseigju og foreldrum fyrir 
stuðning og velvild. Allir eru að leggja sig fram og gera sitt besta. Það hefur verið 
mikið álag á kennurum og starfsfólki skólans. Fulltrúi foreldra segir það hafi verið rætt 
í hópi foreldra hversu ánægðir þeir eru með skólann og starfið þar. Þeir velta fyrir sér 
hvort eitthvað sé hægt að gera til þess að þakka starfsfólki. Verið er að leita leið til 
þess að bæta upp sundkennslu sem hefur fallið niður vegna lokunar sundlauga. 
Hólfanir takmarka starfið innan árganga og flóknar er að mæta nemendum sem þurfa 
meiri aðstoð þar sem ekki má blanda nemendum á milli bekkja.  

• Samræmd próf í 4. og 7. bekk. Niðurstöður eru komnar og er árangur nemenda mjög 
góður. Meðaltal normaldreifðar einkunnar er 30. 4. bekkur var með 32 í íslensku og 
34 í stærðfræði og 7. bekkur með 34 bæði í íslensku og stærðfræði. Framfaraeinkunn 
úr 4. Í 7. bekk er einnig mjög góð. Kennarar rýna í allar niðurstöður með það í huga að 
námsframvinda nemenda é ein góð og hún getur verið.  

• Gjöf frá foreldrafélaginu vorið 2020. Gjöfin er slönguspil frá Krumma sem verður 
málað með sérstakri málningu á skólalóðina. Það er komið í hús en verktakinn, sem 
vinnur þetta hefur ekki komið svo það bíður til vorsins.  

• Skólastarf 2020-2021. Undirbúning hefst í byrjun árs og verið er að vinna 
skóladagatalið. Kennslustundum á yngra sigi mun fækka úr 32 í 30 sem er í samræmi 
við aðalnámskrá grunnskóla. Garðabær hefur sett fleiri kennslustundir í mörg ár og 
hafa sumir skólar getað haldið þeim. Frá og með næsta skólaári fá allir nemendur í 1. 
– 4 bekk 30 stundir á viku og 5. – 7. bekkur fær 35 stundir eins og verið hefur.  

• Erindi frá nemendum. Þeir tala um að mála þurfi pókóvöllinn sem er orðinn mjög 
daufur. Þeir benda líka á að nemendur vilja fá ferskt grænmeti með matnum og að 
fiskurinn sé stundum of blautur eða of þurr. Ákveðið var að biðja um fund með 
Skólamat og nemendum þar sem hægt er að fara yfir það sem má bæta.  

• Erindi frá foreldrum. Kveðjur til nemenda og starfsmanna og þakkir fyrir vel unnin 
störf. Hefðbundið jólaföndur verður ekki á dagskrá vegna COVID.  

• Önnur mál 
 

Fundi slitið kl. 15.30.        Hafdís Bára Kristmundsdóttir 


